

“ความสำเร็จของการดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชน คือ การที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตระหนักในคุณค่าของป่าสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิงและเกื้อกูลเกิดสำนึกรักและภาคภูมิใจที่สามารถทำให้ผืนป่าที่แห้งแล้ง กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์”

นางบุญทิวา ด้านสมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวในสัมมนาเครือข่ายกล้าเข้มภาคเหนือ ในโครงการ “อนุรักษ์ป่า



ไม้ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนตลอดทั้งแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาซึ่งความผูกพันและ

ใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะทำให้ป่าไม้ของพวกเรา มีความสมบูรณ์ ยั่งยืนยาวนาน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและค่านิยมของคนในชุมชน”



ขยายเครือข่าย 'ชุมชนรักษ์ป่า'

ป่ารักชุมชน” ที่กรมป่าไม้ ร่วมกับ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน

งานนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และไม่เพียงเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้นำชุมชน นักวิชาการป่า



การเชื่อมโยงของเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนที่แข็งแกร่ง และพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ป่าชุมชนแห่งอื่นต่อไป

ในการสัมมนา เครือข่ายผู้นำป่าชุมชนแต่ละภาค จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการพัฒนา ป่าใหม่ฟู และบริหารจัดการป่าชุมชนและการแก้ปัญหา อาทิ ไฟป่า การบุกรุกป่า รวมไปถึงการเพิ่มพูนความรู้วิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การประเมินความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่า กลไกคาร์บอนเครดิตที่จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการรักษาป่าอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน เป็นต้น

“สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าการพัฒนา ก็คือการรักษาให้คงอยู่ ถ้าทุกคนในชุมชนรู้จักการ

ดำเนินาเขต เชี่ยวเขตวิทย์ ประธานป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา กล่าวว่า ในการทำงานป่าชุมชนมีการทำงานเป็นกลุ่มและมีเครือข่ายช่วยเหลือกันในการร่วมกับโครงการอนุรักษ์ป่ารักชุมชน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนในวงกว้างในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทำให้ได้แนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ แต่ก็อุปสรรคมากมายเพราะต้องประสานกับชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเก็บของป่านอกฤดู หรือช่วงปิดป่า ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจให้ชาวบ้านเข้าใจ การบุกรุกพื้นที่ในบางครั้ง



ก็ต้องใช้กฎกติกาและ
หน่วยงานภาครัฐ และที่

สำคัญปัญหาไฟป่า

“ป่าบ้านคลองหวายเป็นป่าเต็งรังมี
ไฟป่าทุกปีช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งต้อง
รณรงค์ป้องกันไฟป่าอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาได้
พยายามเจรจาและพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อร่วม
กันแก้ปัญหา และพร้อมน้อมนำพระราชดำริส
ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชและสมเด็จพระราชินี ไปใช้ในการ
ดูแลป่า”

โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษุชุมชน
มุ่งหวังเป็นตัวเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ทรัพยากรของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
อนุรักษ์ป่าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ป่าคงอยู่อย่าง
ยั่งยืน.

y_38@dailynews.co.th